

## ประวัติวันไหว้ Teacher

วัน Teacher ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติ Teacher ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า **คุรุสภา**เป็นนิติบุคคลให้ **Teacher** ทุกคนเป็นสมาชิก **คุรุสภา** โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพ **Teacher** ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษา ควบคุมจรรยาและวินัยของ **Teacher** รักษาผลประโยชน์ส่งเสริมฐานะของ **Teacher** จัดสวัสดิการให้ **Teacher** และครอบครัวได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของ **Teacher**

ปี พ.ศ. 2499 ในที่ประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ได้กล่าวคำปราศรัยต่อที่ประชุม **Teacher** ทั่วประเทศว่า "ที่อยากเสนอในตอนนี้ก็คือว่า เนื่องจากผู้เป็น **Teacher** มีบุญคุณเป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าวัน **Teacher** ควรมีสักวันหนึ่งสำหรับให้บันดาลกิติยาภรณ์ทั้งหลาย ได้แสดงความเคารพสักการะต่อบรรดา **Teacher** ผู้มีพระคุณทั้งหลาย เพราะเหตุว่าสำหรับคนทั่วไปถ้าถึงวันตรุษ วันสงกรานต์ เราก็นำเอาอัฐิของผู้มีพระคุณบังเกิดเกล้ามาทำบุญ ทำทาน คนที่ส่งรองลงไปก็คือ **Teacher** ผู้เสียสละทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าในโอกาสนี้จะขอฝากที่ประชุมไว้ด้วย ลองปรึกษาหารือกันในหลักการ ทุกคนคงจะไม่ขัดข้อง"

จากแนวความคิดนี้ กอปรกับความเห็นของ **Teacher** ที่แสดงออกทางสื่อมวลชนและอื่น ๆ ที่ล้วนเรียกร้องให้มีวัน **Teacher** เพื่อให้เป็นวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของ **Teacher** ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน เป็นอันมาก ในปีเดียวกันที่ประชุมคุรุสภาสามัญประจำปีจึงได้พิจารณาเรื่องนี้และมีมติเห็นควรให้มีวัน **Teacher** เพื่อเสนอคณะกรรมการอำนวยการต่อไป โดยได้เสนอหลักการว่า เพื่อจะได้ประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่าง **Teacher** และเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง **Teacher** กันประชาชน

การจัดงานวัน **Teacher** ได้จัดเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ **16** มกราคม พ.ศ. **2500** ในส่วนกลางใช้สถานที่ของกรีทาสถานแห่งชาติเป็นที่จัดงาน งานวัน **Teacher** นี้ได้กำหนดเป็นหลักการให้มีอนุสรณ์งานวัน **Teacher** ไว้แก่นุชนรุ่นหลังทุกปี อนุสรณ์ที่สำคัญคือ หนังสือประวัติ **Teacher** หนังสือที่ระลึกวัน **Teacher** และสิ่งก่อสร้างที่เป็นถาวรวัตถุ

การจัดงานวัน **Teacher** ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลาในปัจจุบันได้จัดรูปแบบการจัดงานวัน **Teacher** จะมีกิจกรรม **3** ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

1. กิจกรรมทางศาสนา
2. พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ประกอบด้วยพิธีปฏิญาณตน การกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
3. กิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพ **Teacher** ส่วนมากเป็นการแข่งขันกีฬาหรือ การจัดงานรื่นเริงในตอนเย็น

ปัจจุบันการจัดงานวัน **Teacher** ได้มีการกำหนดให้จัดพร้อมกันทั่วประเทศ สำหรับในส่วนกลางจัดที่หอประชุมคุรุสภาโดยมีคณะกรรมการจัดงานวัน **Teacher** ซึ่งมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานประกอบด้วยบุคคลหลายอาชีพร่วมกันเป็นผู้จัด สำหรับส่วนภูมิภาคมอบให้จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ โดยตั้งคณะกรรมการจัดงานวัน **Teacher** ขึ้นเช่นเดียวกับส่วนกลางจะจัดรวมกันที่จังหวัดหรือแต่ละอำเภอก็ได้

## ดอกไม้ที่ใช้ในการไหว้ **Teacher**

ในพิธีไหว้ **Teacher** นับตั้งแต่สมัยก่อน จะใช้ดอกไม้หลัก 3 อย่างในการทำพาน ซึ่งดอกไม้ ความหมายในการระลึกคุณ **Teacher** ได้แก่

**หญ้าแพรก** สื่อถึง ขอให้เรียนได้เร็วเหมือนหญ้าแพรก ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือน คำดูคำของ **Teacher** บอณาจารย์

**ดอกเข็ม** สื่อถึง ขอให้มีความสติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม


**ดอกมะเขือ** สื่อถึง การเปรียบเทียบว่า มะเขือนั้น จะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูก แสดงถึง นักเรียนที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย เหมือนมะเขือที่โน้มลง

**ข้าวตอก** เนื่องจากข้าวตอกเกิดจากข้าวเปลือกที่คั่วด้วยไฟอ่อนๆ ให้อ่อนเสมอกันจนถึงจุดหนึ่งที่เนื้อข้างในขยายออก จนดันเปลือกให้แยกออกจากกัน ได้ข้าวสีขาวที่ขยายเม็ดออกบาน ซึ่งสามารถนำไปประกอบพิธีกรรม หรือทำขนมต่างๆได้ ดังนั้น ข้าวตอกจึงเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย หากใครสามารถทำตามกฎระเบียบ เอาชนะความซุกซนและความเกียจคร้านของตัวเองได้ ก็เหมือนข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือก

## ดอกไม้ที่ใช้ในการไหว้Teacher

หญ้าแพรก 

ดอกเข็ม 

ดอกมะเขือ 

ข้าวตอก 

 คุณนีย์ 0285